

การยึดครองปาเลสไตน์

ในทัศนะของท่านอิมามโคมัยนี



อิสราเอลคือตัวอันตราย
ที่แท้จริง

เราควรรู้ไว้ด้วยว่าตำแหน่งสำคัญ ๆ ตกอยู่ในมือของอิสราเอล อิสราเอลนั้นเป็นตัวอันตรายที่แท้จริงที่สุดของอิสลามและอิหร่าน จึงจำเป็นที่นักวิชาการด้านศาสนา

ของเราและนักพูดอันเป็นที่นับหน้าถือตาจะต้องทำให้ชนชั้นอื่น ๆ เข้าใจถึงสถานการณ์ ปัจจุบันนี้ไม่ใช่เวลาที่เราจะทำกันอย่างแต่ก่อนแล้ว ถ้าเรายังขืนเงยบเฉยอยู่และทำตัวห่างเหินไม่สนใจแล้วเราก็จะสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไป (1962)

เราต่อต้านการทำสนธิสัญญา
กับอิสราเอล

ข้าพเจ้าขอประกาศแก่บรรดา
ประมุขของประเทศมุสลิมทั้งหลาย
อาหรับและรัฐบาลที่ไม่ใช่
อาหรับว่า นักวิชาการอิสลาม ผู้นำ
ทางศาสนา ชนชาติอิหร่านผู้มีศรัทธา
และกองทัพที่ดิงามนั้นต่างก็เป็น
เสมือนพี่น้องของรัฐบาลมุสลิม
ทั้งหลาย มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกัน
คนเหล่านี้ควรต่อต้านการทำสัญญา
ใด ๆ กับอิสราเอล ผู้เป็นศัตรูของ

อิสลามและของอิหร่าน ข้าพเจ้าขอประกาศเรื่องนี้อย่างเปิดเผยและชัดเจน หากตัวแทนของอิสราเอลจะยุติชีวิตของข้าพเจ้าเสียก็เชิญเถิด (1963)

อเมริกาคือผู้ปกป้องอิสราเอล

อเมริกาคือผู้ปกป้องอิสราเอลและผู้เห็นอกเห็นใจมัน อเมริกาคือผู้ทำให้อิสราเอลมีอำนาจขึ้นมาจนทำให้ชาวมุสลิมต้องไร้ที่อยู่ไปตาม ๆ กัน (1964)

มุสลิมควรมีอาวุธไว้ปกป้องตนเองจากอิสราเอล

ปัจจุบันนี้ กิบลัตแห่งแรกของมุสลิมได้ตกอยู่ในกำมือของอิสราเอล ซึ่งนับว่าเป็นแผลเนื้อร้ายอยู่ในตะวันออกกลาง ปัจจุบันนี้มัน (คืออิสราเอล) ได้ทำให้พี่น้องชาวปาเลสไตน์และเลบานอนของเราต้องหลั่งเลือด ปัจจุบันนี้อิสราเอลกำลังสร้างความแตกแยกด้วยวิธีการร้ายกาจต่าง ๆ นานาของมัน จำเป็นที่มุสลิมทุกคนต้องใช้อาวุธปกป้องตนเองจากอิสราเอล (1977)

ข้อตกลงแคมป์เดวิดเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้

ข้อตกลงแคมป์เดวิด และข้อตกลงอื่น ๆ ในทำนองนี้คือแผนการที่จะการรุกรานของอิสราเอล เป็นสิ่งที่ถูกต้อง เปลี่ยน สถานการณ์ทำให้อิสราเอลและชาวอาหรับ

ต่าง ๆ ได้เปรียบและทำให้ชาวปาเลสไตน์เป็นฝ่ายเสียเปรียบ สถานการณ์เช่นนั้นย่อมเป็นที่รับไม่ได้ของประชาชนในอาณานิคมนี้ (1978)

ไม่มีอิสรชนคนใดยอมรับรองอิสราเอล

ไม่ว่าประเทศมุสลิมอิหร่านหรือชาวมุสลิมคนใด กล่าวได้ว่าไม่มีอิสรชนคนใดจะยอมรับอิสราเอล สำหรับเรานั้น เราจะช่วยปกป้องพี่น้องชาวปาเลสไตน์และชาวอาหรับอยู่เสมอ (1978)

อิสราเอลคือศัตรูของเรา

เราอยู่ข้างผู้ถูกกดขี่ ใครก็ตาม ใดก็ตามที่ถูกกดขี่ และชาวปาเลสไตน์กำลังถูกกดขี่ อิสราเอลเป็นผู้กดขี่พวกเขา ดังนั้นเราจึงยืนอยู่ข้างชาวปาเลสไตน์ เราไม่ยอมรับอิสราเอลและจะไม่ยอมมีความสัมพันธ์ใด ๆ กับอิสราเอลเลย อิสราเอลคือรัฐบาลผู้แย่งชิงอำนาจและคือศัตรูของเรา (1978)

ความแตกแยกกันคือสาเหตุแห่งความทุกข์ยาก

ถ้าหากว่าบรรดารัฐบาลอาหรับและประชากรจำนวนไพศาลของพวกเขาสามัคคีกลมเกลียวกันความทุกข์ยากเหล่านี้ย่อมไม่บังเกิดขึ้นแก่ปาเลสไตน์และกุดส์ได้ เพราะที่ร้ายที่รัฐบาลอาหรับต่าง ๆ มิได้สนใจต่อคำตักเตือนของเราและมี

ได้เอาใจใส่ต่อความแตกแยกที่เกิดขึ้นในหมู่พวกเขาเนื่องจากการยุยงของคนต่างชาติ ขณะนี้ความแตกแยกก็ยังมีอยู่ ความแตกแยกอย่างหนึ่งเกิดขึ้นจากสนธิสัญญาที่ทำขึ้นระหว่างอียิปต์กับอิสราเอล มือของชาวต่างชาติได้กระพือพัดเปลวไฟแห่งความแตกร้าระหว่างชาวมุสลิมและรัฐบาลมุสลิม และเนื่องจากรัฐบาลมุสลิมยังไม่เจริญพอจึงไม่สามารถแก้ปัญหาของพวกเขาได้ จึงยอมจำนนต่ออาชญากรรมเช่นนั้น ซึ่งเป็นผลให้ความแตกแยกระหว่างชาวมุสลิมกับรัฐบาลมุสลิมเพิ่มขึ้นอีก นี่แหละคือสาเหตุของความทุกข์โศกอันยิ่งใหญ่ของเรา (1979)

อิสราเอลต้องถูกกำจัดไป

หากชาวมุสลิมสมานสามัคคีกัน และถ้าหากว่าชาวมุสลิมแต่ละคนจะช่วยกันสานน้ำใสอิสราเอลกันคนละถัง อิสราเอลก็จะละลายหายไป แต่กระนั้นพวกเขาก็ยังอ่อนไหวแก่อิสราเอลปัญหาก็คือทั้ง ๆ ที่พวกเขาจัดตั้งนั้นแล้ว แต่ก็ยังไม่หาทางแก้ไขที่แน่นอน นั่นคือการใช้ความสามัคคีและเป็นพันธมิตรกัน ทำไมพวกเขาจึงไม่กำจัดการสมคบคิดที่พวกนักจักรวรรดินิยมรวมหัวกันทำให้พวกเขาอ่อนแอลงและทำลายพวกเขาเสียเล่า? ปัญหานี้เมื่อไรจะแก้ได้ และใครเล่าจะเป็นคนแก้? ใครเล่าจะสามารถกำจัดการสมคบคิดเหล่านี้ได้ นอกจากบรรดารัฐบาลมุสลิมและชนชาติมุสลิม? (1979)